

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ศ.ช.) ในการประชุม ครั้งที่ 5/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2567					
1.1	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ศ.ช.) ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567				<p>รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้</p> <p>หน้า 11 วาระที่ 3.1.1 ข้อ 2) แก้ไขจาก “2) คณะอุตสาหกรรมบริการ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร” เป็น “2) คณะอุตสาหกรรมบริการ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร”</p> <p>หน้า 12 และในรายงานคณะทำงาน (เอกสารแนบท้ายรายงาน) ขอเพิ่มเติมข้อความในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ดังนี้</p> <p>“ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรพิจารณาทบทวนความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง/โยกย้ายอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่มีการปรับปรุง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความซ้ำซ้อนระหว่างหลักสูตรได้ รวมถึงการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2567 มีความล่าช้ามากแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อการประกาศรับสมัคร TCAS และการกู้ยืมเงิน กยศ. ของนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในปี 2567 ของหลักสูตร/คณะได้</p> <p>อีกทั้งยังพบว่าหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมบริการที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2567 คณะได้มีการเสนอเรื่องปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบรอบระยะเวลาการปรับปรุง 5 ปี และมีการเปลี่ยนแปลง/โยกย้ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากหลักสูตรหนึ่งไปยังอีกหลักสูตรหนึ่ง (จากแผนภูมิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ (หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตร) และอาจส่งผลกระทบต่อประกันคุณภาพหลักสูตร และหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรได้ ดังนั้น จึงขอให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร และเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในคราวเดียวกันด้วย”</p>

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
1.1 (ต่อ)	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ศ.ช.) ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567				<p>หน้า 19 วาระที่ 3.1.8 หลักสูตรที่ 1) บรรทัดที่ 5 แก้ไขจาก “ ... จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ลาออก เริ่มใช้ ... ” เป็น “ ... จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ลาออกและเกษียณอายุ เริ่มใช้ ... ”</p> <p>หน้า 20 แบบ สมอ. 08 ข้อ 4 แก้ไขเป็น “- ข้อ 4 แก้ไขเป็น “ยกเลิก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ ลาออกและเกษียณอายุ”</p> <p>หน้า 28 วาระที่ 5.2 ข้อ 3 แก้ไขเป็น “3. เสนอให้วิทยาลัยบูรณาการ ศาสตร์จัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อรวบรวมชุดวิชาที่เปิดสอนในระบบคลัง หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมระบุรายละเอียดผลลัพธ์ การเรียนรู้ของรายวิชา ... ”</p>
วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ					
2.1	<p>สรุปรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2566 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2566</p> <p>เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงจำนวนหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2566 ที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งเปิดสอนในปีการศึกษา 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 56 หลักสูตร โดยมีหลักสูตร ที่ได้รับการพิจารณาหลักสูตรการศึกษาและสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในระบบ CHECO แล้ว จำนวน 50 หลักสูตร อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับ แนวทางการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในกรณีของหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มีแบบวิชาการ (แผน 1) และแบบวิชาชีพ (แผน 2) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สอ.อว.) จำนวน 1 หลักสูตร ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร ประกอบการประชุม</p>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.1 (ต่อ)	<p>ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 56 หลักสูตร ได้เข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานเพื่อการตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 (Post Audit) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” แล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยทุกหลักสูตร (ที่ได้รับการพิจารณาหลักสูตรการศึกษาและสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงรายละเอียดในประเด็นพิจารณาที่ 1-5 ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น) จะต้องจัดทำ “รายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (Post Audit)” ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เสนอไปยังมหาวิทยาลัยฯ (คณะกรรมการการศึกษา มก.) เพื่อพิจารณาก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) จะดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละหลักสูตรต่อไป ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรระดับปริญญาโท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 - หลักสูตรระดับปริญญาเอก ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 - หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 				ที่ประชุมรับทราบ
2.2	<p>สรุปความคืบหน้าของหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ/รับรอง จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในระบบ CHECO</p> <p>เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงความคืบหน้าของหลักสูตรในระบบ CHECO ข้อมูล วันที่ 1 มีนาคม 2567 ซึ่งมีหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ/รับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จำนวน 2 หลักสูตร (เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 /ปรับปรุงแบบแยก) สำหรับหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2567 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณารับทราบหลักสูตรจาก สป.อว. จำนวน 11 หลักสูตร และอยู่ระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัย จำนวน 14 หลักสูตร และหลักสูตรที่มีการส่งคืนเพื่อแก้ไข (E) จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) จำนวน 7 หลักสูตร</p> <p>ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม</p>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.2 (ต่อ)	<p>สำหรับหลักสูตรที่มีการส่งคืนเพื่อแก้ไข (E) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สพ.อว.) จำนวน 5 หลักสูตร ซึ่งจะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มี 2 แผน ได้แก่ แผนวิชาการ (แผน 1) และแผนวิชาชีพ (แผน 2) อยู่ในระหว่างการปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ อว 0204.2/1821 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง แนวทางการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>และหลักสูตรที่มีการส่งคืนเพื่อแก้ไข (E) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สพ.อว.) จำนวน 2 หลักสูตร มีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยขอให้ตรวจสอบผลงานฯ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 กรณีผลงานวิจัยต้องเป็นบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ที่มาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี</p>				ที่ประชุมรับทราบ
2.3	<p>สรุปจำนวนหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2567</p> <p>ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปจำนวนหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 45 หลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567) ประกอบด้วยหลักสูตรใหม่ จำนวน 11 หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง จำนวน 34 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จำนวน 26 หลักสูตร หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา มก. จำนวน 14 หลักสูตร หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม</p> <p>ทั้งนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ได้รับอนุมัติเปิดสอนเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 และหลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป จะใช้โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567</p>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
2.4	<p>สรุปจำนวนหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ. 2568</p> <p>เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 มีทั้งสิ้น จำนวน 42 หลักสูตร โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจากคณะ จำนวน 41 หลักสูตร อยู่ในขั้นตอนคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร กรณีหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรใช้ร่วม เมื่อถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ขอให้จัดทำเล่มหลักสูตรปรับปรุงแบบแยก ตามวิทยาเขตที่เปิดสอน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม</p> <p>หลักสูตรที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจากคณะ ประธานฯ ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดและติดตามให้หลักสูตรที่อยู่ในรอบการปรับปรุงหลักสูตรเร่งดำเนินการและเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติภายในเดือนธันวาคม 2567 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแต่ละหลักสูตรจะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของแต่ละปี) เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS และการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในปี 2568 ของหลักสูตร/คณะได้ (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี)</p> <p>กรณีหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรีที่จะมีการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา เห็นควรให้หลักสูตรดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติเปิดสอนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568 เพื่อมิให้กระทบต่อการประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเร็วกว่าปีที่ผ่านมา</p> <p>ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการส่งหนังสือเพื่อติดตามไปยังคณะต่าง ๆ ต่อไป</p>				ที่ประชุมรับทราบ
2.5	<p>โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ประจำปี 2567</p> <p>ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สามารถออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักการของ Outcome-Based Education (OBE) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรเปิดใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 จำนวน 5 รุ่น</p>				ที่ประชุมรับทราบ

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง					
3.1	คณะอุตสาหกรรมบริการ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (เดิมคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์บริการเพื่อธุรกิจการ ท่องเที่ยว)			✓	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าหลักสูตรมีสาระในการปรับแก้ไข ที่แตกต่างและมีรายละเอียดเพิ่มเติมไปจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ หลายประเด็น ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอ ที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา					
4.1	การพิจารณาหลักสูตรและรายวิชา 4.1.1 รายงานคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร 1) คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	2) คณะพาณิชย์นานาชาติ ขอเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ทางทะเลและการพัฒนาที่ยั่งยืน			✓	มีมติให้แก้ไข และเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว มอบคณะทำงานพิจารณาอีกครั้ง หนึ่ง
	4.1.2 คณะบริหารธุรกิจ ขอเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 1 วิชา คือ 01140241 พื้นฐานของการจัดการความยั่งยืน	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	4.1.3 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2563 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นางพิรณช จอมพุก เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
4.1 (ต่อ)	4.1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นายเดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	4.1.5 คณะสิ่งแวดล้อม ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นายภาคิน มาสกุลรัตน์ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นายอรุณพล อ่างแก้ว เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	4.1.6 คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการ ทางดิน ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 คน ดังนี้ นางสาวณัชชา ศรีหิรัญ และ นายเกียรติศักดิ์ สนศรี เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
	4.1.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเพิ่มเติมและยกเลิกอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 คน ดังนี้ นายนวัตน์ ก้องสมุทร และ นายมนต์ชัย สุระรัตน์ชัย และยกเลิกอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน คือ นายปองวิทย์ ศิริโพธิ์ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ การศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม																																										
4.1 (ต่อ)	<p>4.1.8 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดโครงการภาคพิเศษ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (ภาคพิเศษ) มีแผนรับนิสิต แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 5 คนต่อปี และแผน ข จำนวน 15 คนต่อปี โดยจะเริ่มรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป</p>	✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป																																										
	<p>4.1.9 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ฉบับปี พ.ศ. 2565 โดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน เนื่องจากอาจารย์ย้ายไปประจำหลักสูตรอื่น เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อเดิม</th> <th>รายชื่อใหม่</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นางสาวชนกชนัน เศรษฐวงศ์สิน*</td> <td>คงเดิม*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. นายชัยณรงค์ สกกุลแถว</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. นางณัฐกานต์ มีখনอน</td> <td>คงเดิม</td> <td>เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์</td> </tr> <tr> <td>4. นางสาวณัฐนรี อินทอง*</td> <td>คงเดิม*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. นางดวงกมล ลีเฉลิมวงศ์</td> <td>คงเดิม*</td> <td>เพิ่มการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร</td> </tr> <tr> <td>6. นายธิตติชัย จารุเดชา</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. นางสาวเมธิตา สัสดี</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. นายรักศักดิ์ รักษาเคน*</td> <td>คงเดิม</td> <td>ยกเลิกการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ยังคงเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และย้ายไปประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์</td> </tr> <tr> <td>9. นายวันท์ ศรีเจริญ</td> <td>คงเดิม</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. นายวุฒินันท์ รักษาจิตร</td> <td>คงเดิม</td> <td>เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์</td> </tr> <tr> <td>11. นางศรารวรรณ แก้วมงคล</td> <td>คงเดิม</td> <td>เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์</td> </tr> <tr> <td>12. นายสมัคร สุจวิต*</td> <td>คงเดิม*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13. นายสุชนิทธิ์ งามกาละ*</td> <td>คงเดิม*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ	1. นางสาวชนกชนัน เศรษฐวงศ์สิน*	คงเดิม*		2. นายชัยณรงค์ สกกุลแถว	คงเดิม		3. นางณัฐกานต์ มีখনอน	คงเดิม	เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์	4. นางสาวณัฐนรี อินทอง*	คงเดิม*		5. นางดวงกมล ลีเฉลิมวงศ์	คงเดิม*	เพิ่มการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	6. นายธิตติชัย จารุเดชา	คงเดิม		7. นางสาวเมธิตา สัสดี	คงเดิม		8. นายรักศักดิ์ รักษาเคน*	คงเดิม	ยกเลิกการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ยังคงเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และย้ายไปประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์	9. นายวันท์ ศรีเจริญ	คงเดิม		10. นายวุฒินันท์ รักษาจิตร	คงเดิม	เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์	11. นางศรารวรรณ แก้วมงคล	คงเดิม	เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์	12. นายสมัคร สุจวิต*	คงเดิม*		13. นายสุชนิทธิ์ งามกาละ*	คงเดิม*		✓			มีมติเห็นชอบ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
รายชื่อเดิม	รายชื่อใหม่	หมายเหตุ																																													
1. นางสาวชนกชนัน เศรษฐวงศ์สิน*	คงเดิม*																																														
2. นายชัยณรงค์ สกกุลแถว	คงเดิม																																														
3. นางณัฐกานต์ มีখনอน	คงเดิม	เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์																																													
4. นางสาวณัฐนรี อินทอง*	คงเดิม*																																														
5. นางดวงกมล ลีเฉลิมวงศ์	คงเดิม*	เพิ่มการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร																																													
6. นายธิตติชัย จารุเดชา	คงเดิม																																														
7. นางสาวเมธิตา สัสดี	คงเดิม																																														
8. นายรักศักดิ์ รักษาเคน*	คงเดิม	ยกเลิกการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ยังคงเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และย้ายไปประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์																																													
9. นายวันท์ ศรีเจริญ	คงเดิม																																														
10. นายวุฒินันท์ รักษาจิตร	คงเดิม	เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์																																													
11. นางศรารวรรณ แก้วมงคล	คงเดิม	เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์																																													
12. นายสมัคร สุจวิต*	คงเดิม*																																														
13. นายสุชนิทธิ์ งามกาละ*	คงเดิม*																																														

วาระ	เรื่อง	ส่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
4.1 (ต่อ)	<p>4.1.10 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนและการลงทะเบียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ตามที่ฝ่ายบริการการเรียนการสอน สำนักบริหารการศึกษา เสนอขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนและการลงทะเบียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกคณะและวิทยาเขต และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก. ได้พิจารณาแล้วนั้น</p>	✓			มีมติเห็นชอบ มอ.เลขานุการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ					
5.1	<p>การพิจารณาปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารหลักสูตรและการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ตามที่ รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีตะ กรรมการประเภทรังสรรค์คุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารหลักสูตร การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 นั้น</p>		✓		มีมติเห็นชอบ มอ.เลขานุการปรับแก้ไขและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. เพื่อพิจารณาต่อไป
5.2	<p>แนวทางการจัดทำเอกสารหลักสูตรนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ</p> <p>ตามที่ ผศ.ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์ กรรมการผู้แทนวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ได้ขอหารือเกี่ยวกับแนวทาง การจัดทำเอกสารหลักสูตรนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ นิสิต การเรียนการสอน ควรจัดทำเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีก 1 ภาษา เพื่อให้อาจารย์หรือนิสิตต่างชาติสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวกมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันหลักสูตรจะต้องจัดทำอาจารย์คนไทยเพื่อช่วยเหลือและ/หรือดำเนินการแทนอาจารย์ หรือนิสิตต่างชาติ จึงเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ มีความจำเป็นมากขึ้นในการที่จะจัดทำเอกสารหลักสูตรนานาชาติ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย</p>				<p>ที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากหลักสูตรใดมีความพร้อม สามารถดำเนินการจัดทำเอกสารหลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นภาษาอังกฤษได้ - เห็นควรให้โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัย ให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน อาจารย์ และนิสิต - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ควรดำเนินการเชิงรุกโดยเข้าไปเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้กับคณะหรือหลักสูตร มีนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย - หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ นิสิต การเรียนการสอน เช่น กองทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ควรมีความพร้อมเรื่องเอกสารหรือระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งภาษาไทย

วาระ	เรื่อง	สิ่งคืน หน่วยงาน ที่เสนอ	เสนอ คณะกรรมการ วิชาการ (ก.ว.ช.)	นำเข้า คณะกรรมการ การศึกษาใหม่	มติที่ประชุม
5.2 (ต่อ)	แนวทางการจัดทำเอกสารหลักสูตรนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ				และภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกกับอาจารย์ บุคลากรหรือนิสิตที่เป็นชาวต่างชาติ จะได้ดำเนินการด้วยตนเองได้ - หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ควรมีบุคลากรหรือเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย
5.3	<p>การหารือแนวทางการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ตามที่คณะกรรมการการศึกษา มก. ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากเดิมเบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในอัตราคนละ 500 บาทต่อ 1 หลักสูตร ซึ่งในปัจจุบันหลักสูตรเปิดใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาหลักสูตรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม มีกระบวนการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา (Pre-Audit) และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา (Post-Audit) หลังจากหลักสูตรจัดการศึกษาไปแล้วกึ่งหนึ่งของระยะเวลาการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรด้วย อีกทั้งบางหลักสูตร เมื่อคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรได้พิจารณาแล้ว พบว่าจะต้องดำเนินการปรับแก้ไขใหม่เกือบทั้งกระบวนการ (เช่น การทำ/ปรับปรุงวิจัยสถาบัน การออกแบบหลักสูตร การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การเปิดรายวิชา/ปรับปรุงรายวิชา เป็นต้น) หรือพบว่ามีการแก้ไขหลักสูตรและส่งกลับเพื่อพิจารณาใหม่เกินกว่า 90 วัน นับจากมติคณะกรรมการการศึกษา มก. แจ้งกลับ หรือกรณีเมื่อฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าหลักสูตรมีสาระในการปรับแก้ไขที่แตกต่างและมีรายละเอียดเพิ่มเติมไปจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. หลายประเด็น จึงต้องนำเข้าคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรใหม่อีกครั้ง รวมถึงกรณีหากหลักสูตรได้รับการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา (Pre-Audit) แล้วมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข/ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้แจ้งการปรับแก้ไขไปยัง สป.อว. ภายใน 60 วัน จำเป็นต้องนำเสนอให้คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรดำเนินการพิจารณาทั้งหมดใหม่อีกครั้งหนึ่ง นั้น</p>				<p>ที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้</p> <p>กรณีหลักสูตรฯ เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวเห็นควรเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตร โดยขอใช้เงินรายได้จากส่วนงานต้นสังกัดหลักสูตร เพื่อเป็นอัตราค่าตอบแทนคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น</p> <p>มอบเลขานุการฯ พิจารณาแนวทางระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>